



ถาม-ตอบ เกี่ยวกับคำแนะนำในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยา

คำแนะนำทั่วไป ผู้ป่วยโรคโลหิตวิทยารวมทั้งผู้ดูแลผู้ป่วยทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยสามารถรับชนิดใดก็ได้ที่มีในประเทศไทย

ถาม: ผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกง่าย เกิดเลือดดำหรือเกิดเลือดทำงานผิดปกติ รับประทานยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด สามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้หรือไม่

ตอบ: ได้ แนะนำให้รับการฉีดวัคซีน โดยใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก (25 หรือ 27) ที่กล้ามเนื้อต้นแขน หลังฉีดวัคซีนให้กอดนานประมาณ 5 นาทีด้วยตนเอง จากนั้นอาจใช้น้ำแข็งหรือเจลประคบเย็นช่วยประคบหลังฉีดวัคซีนได้

ถาม: ผู้ป่วยที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดวอร์ฟาริน มีข้อแนะนำอย่างไรในการฉีดวัคซีน

ตอบ: รับวัคซีนได้ แนะนำให้ตรวจ INR ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนฉีดวัคซีน หาก INR < 4 สามารถรับการฉีดวัคซีนได้โดยไม่ต้องหยุดหรือปรับขนาดยา

หากไม่มีผล INR แต่ระดับ INR ก่อนหน้านี้อยู่ในระดับ 2-3 มาโดยตลอด สามารถรับการฉีดวัคซีนได้

ถาม: ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา ได้แก่โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีโลมา (MM) และมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิวคีเมีย ควรรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่

ตอบ: ควร เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มีภูมิคุ้มกันต่ำ หากติดเชื้อไวรัสจะทำให้มีโอกาสเกิดอาการรุนแรงได้

ถาม: ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา ควรได้รับวัคซีนโควิด-19 เมื่อใด

ตอบ: สามารถรับวัคซีนได้ ตั้งแต่แรกวินิจฉัย ระหว่างรับการรักษา หรือเมื่อรักษาครบแล้ว

* ในระหว่างรับการรักษาให้ขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์ผู้ดูแล โดยหลีกเลี่ยงการรับวัคซีนในช่วงที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำรุนแรง

** ในผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยามุ่งเป้า การสร้างภูมิคุ้มกันหลังจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 อาจต่ำกว่าในคนปกติ

ถาม: ผู้ป่วยโรคไขกระดูกฝ่อ หรือ ไขกระดูกทำงานผิดปกติ (MDS หรือ MPN) ควรรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่

ตอบ: **ควร** เนื่องจากผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำ หากติดเชื้อไวรัสจะทำให้มีโอกาสเกิดอาการรุนแรงได้

ถาม: ผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยา ที่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ หรือภูมิคุ้มกันบำบัด CAR-T cell ควรรับวัคซีนโควิด-19 หรือไม่

ตอบ: **ควร** โดยรับวัคซีนหลังปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ หรือภูมิคุ้มกันบำบัด CAR-T cell 3 เดือน เพื่อให้วัคซีนสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี

*ช่วงเวลาที่เหมาะสม ขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์ผู้ดูแล

ถาม: ผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ควรรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่

ตอบ: **ควร** โดยขึ้นกับการอนุมัติให้ใช้วัคซีนตามกลุ่มอายุของผู้ป่วย

*วัคซีนโควิด-19 ทุกชนิดในประเทศไทย สามารถฉีดให้แก่ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ขึ้นกับชนิดของวัคซีนที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ได้

ถาม: ผู้ดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยโรคทางโลหิตวิทยา ควรรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่

ตอบ: **ควร** เมื่อมีความพร้อมของวัคซีน เพื่อลดโอกาสติดเชื้อของผู้ดูแล ซึ่งอาจแพร่เชื้อให้แก่ผู้ป่วยได้